



สมาชิกสุขภาพแห่งชาติ



## สมาชิกสุขภาพแห่งชาติ เดินหน้ารับฟังความคิดเห็น สานพลังประชารัฐ แก้ไขปัญหายาเสพติด

สมาชิกสุขภาพแห่งชาติเผยแพร่ข้อมูลผู้เข้ายาเสพติดในไทยทะลุ ๑.๔ ล้านคน สะท้อนปัญหาสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจรุนแรง  
เดินหน้าสานพลังเชิงรุกร่วมหน่วยงานรัฐ-คนในท้องถิ่นเป็น  
กระชับกัน ปรายยาเสพติดในชุมชนด้วยการสร้างความเข้าใจ  
และให้โอกาส

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  
ต่อร่างเอกสารหลักและร่างมติสมาชิกสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง "การมี  
ส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด"  
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี  
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ  
สุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.อภิรักษ์ อร่ามรัตน์  
ประธานคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วย  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายา  
เสพติดฯ และตัวแทนหน่วยงานเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาค  
ประชาชน ท้องถิ่น และเยาวชนเข้าร่วม

นพ.อภิรักษ์ อร่ามรัตน์ เปิดเผยว่า จาก  
การสำรวจสถานการณ์ยาเสพติดโลกปี ๒๕๕๗  
โดยสำนักงานด้านยาเสพติดและ  
อาชญากรรม องค์การสหประชาชาติ  
พบว่า ประชากรประมาณ ๑๔๓ ล้าน  
คน หรือร้อยละ ๕ ของประชากรโลก  
ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ ถึง ๖๕ ปี มีการใช้ยาเสพติดอย่างผิดกฎหมาย



นพ.อภิรักษ์ อร่ามรัตน์

ในประเทศไทย สถิติจากคณะกรรมการบริหารเครือข่าย  
องค์การวิชาการสารเสพติด พบว่า มีประชากรที่ใช้ยาเสพติดในปี ๒๕๕๙  
ประมาณ ๑.๔ ล้านคน ในจำนวนนี้คาดว่าประมาณ ๓ แสนคน เป็น  
กลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา โดยพบการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
มากที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง ๑๒ ถึง ๔๔ ปี  
ส่วนสิ่งเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือ สุราและแอมเฟตามีน และที่น่ากังวล  
คือ มีการแพร่กระจายยาเสพติดไปถึงหมู่บ้าน ชุมชน ส่งผลกระทบ  
ทั้งในด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ อาชีพ การติดเชื้อจากโรคเอดส์  
ไวรัสตับอักเสบบี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สูงถึงร้อยละ ๒๐



ทั้งนี้พบว่า ผู้เสียหายเสพติด ร้อยละ ๑๘ ก่อเหตุอาชญากรรม และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากยาเสพติด ร้อยละ ๓๔.๒ คิดเห็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ต้องสูญเสียกว่าปีละ ๕ แสนล้านบาท

ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น แม้จะมีการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง แต่แนวโน้มปัญหายังทรงตัว นำมาสู่ข้อเสนอความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาในรูปแบบประชารัฐ ๓ ระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับนโยบาย และระดับชุมชนท้องถิ่น โดย **ระดับยุทธศาสตร์** ใช้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ สร้างความสามัคคีความเข้มแข็งในชุมชนร่วมกัน แก้ปัญหาเสพติด ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติดระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานป้องกันปัญหาเสพติด และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข



**ระดับนโยบาย** เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ส่วนใน **ระดับชุมชนท้องถิ่น** มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวัง ค้นหา พุดคุยทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหาแบบเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสภาพปัญหา โดยมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชักจูงผู้เสพติดให้เข้ารับการคัดกรองดูแลและฟื้นฟูจนสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติในชุมชนของตนเอง รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้เอื้อต่อการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน



พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ

พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน จ.สุโขทัย เปิดเผยถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดง พบการระบาดของยาเสพติดจำนวนมาก นานกว่า ๑๐ ปี จึงนำนโยบายประชารัฐ โดยตำรวจร่วมกับ

กำนัน อสม. และโรงพยาบาล เดินหน้าเชิงรุกลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้าน จูงใจกับกลุ่มผู้เสพติด ไม่มีการรับโทษหากสมัครใจเข้ารับการบำบัด พร้อมปรับทัศนคติและให้โอกาสกลับสู่สังคม จึงทำให้ประสบความสำเร็จในการบำบัดผู้เสพติดโดยไม่พบการกลับไปติดยา

ในส่วนการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นด้วยกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เร่งทำความเข้าใจผู้เสพปรับทัศนคติ ลดการตีตรา เร่งแก้ไขปัญหาลดการช่วยเหลือ และให้โอกาสกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น เข้าสู่การพิจารณาจัดทำร่างเส้นทางเดิน (Road map) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ก่อนนำเข้าพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ในเดือนธันวาคมนี้ โดยมุ่งหวังให้ชุมชนสามารถควบคุมและปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดในอนาคตต่อไป



ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี



ชวนกันเข้าไปกด Like เพื่อร่วมกันสานพลัง สร้างสุขภาวะได้ที่ <https://www.facebook.com/HealthAssembly/>

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.samatcha.org](http://www.samatcha.org)